



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

26 ธันวาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>(ร่าง)วาระแห่งชาติ ส่งเสริมการมีบุตรคุณภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ประชุมคกก.พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 โดยที่ประชุมฯ เห็นชอบ (ร่าง) วาระแห่งชาติส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพ เน้น 3 มาตรการหลัก ดังนี้ 1.ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีบุตร 2.เสริมสร้างความรู้และปรับเปลี่ยนทัศนคติ โดยให้คุณค่าทุกการเกิดมีความสำคัญ บทบาทชาย-หญิง และความรู้และทัศนคติต่อการสร้างครอบครัวที่มีรูปแบบหลากหลาย และ3. สนับสนุน ให้ผู้ตัดสินใจมีบุตรได้รับการดูแลอย่างครบวงจรและมีคุณภาพ และเตรียมร่างวาระแห่งชาติ เสนอ ครม. พิจารณาประกาศเป็นวาระแห่งชาติ คาดจะเสนอในต้นเดือนม.ค.2567</p> <p>- พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล รก.อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯปรับปรุง (ร่าง) วาระแห่งชาติ ให้สมบูรณ์มากขึ้น โดยกำหนดเป้าหมาย พ.ศ. 2566 - 2570 อัตราการเจริญพันธุ์ (TFR) ของประเทศ ไม่น้อยกว่า 1.0 และ พ.ศ.2566 - 2585 TFR ของประเทศ ไม่น้อยกว่า 1.0-1.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน สก๊อปพิเศษ</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เรียกประชุมสังฆจักรผู้บริหารระดับสูง สธ. พร้อมแคมเปญใหม่ที่มีคำขวัญว่า Give Birth Great World เปரியการเกิดเป็นความยิ่งใหญ่ของโลก หวังส่งเสริมเพิ่มเด็กไทยเกิดดีมีคุณภาพ โดยใช้ปลาตะเพียนเป็นสัญลักษณ์ที่หนุนการมีบุตร รวมถึงจะยกระดับผลักดันเป็นวาระแห่งชาติ ผ่านการใช้ยุทธศาสตร์อนามัยเจริญพันธุ์ ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เพื่อทำแผนให้เชื่อมโยงรอบด้าน หาก ครม.เห็นชอบพร้อมประกาศเป็นวาระแห่งชาติทันที</p>	
<p>ถ่ายโอน รพ.สต.</p> <p>ผลกระทบของการถ่ายโอนรพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์ คอลัมน์ VARIETY เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผจก., ข่าวสด, twentyfour-news, tcijthai)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผอ.สวรส. กล่าวถึง ผลการวิจัย คก.ผลกระทบของการถ่ายโอนรพ.สต. สู่ อปท.ต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิ : กรณีศึกษานโยบายสามหม้อ ใน 5 จังหวัดที่มีการถ่ายโอน รพ.สต. เต็ม 100 % ว่า พบจำนวนเฉลี่ยของประชาชนที่รับบริการด้านสุขภาพที่ รพ.สต.ลดลงเล็กน้อย ส่วนที่รพ.ระดับอำเภอเพิ่มขึ้นไม่มาก บริการที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือด้านทันตกรรม รพ.สต.หลายจังหวัดต้องหยุดให้บริการเนื่องจากขาดทันตแพทย์ประจำ รวมถึงภาพรวมของการทำงานด้านส่งเสริมและป้องกันโรคของ รพ.สต. ลดลง ส่วนผลกระทบต่อบุคลากรพบว่าเกิดผลในเชิงบวก ปัญหาและอุปสรรคในภาพรวม ได้แก่ ความไม่พร้อมของกองสาธารณสุข ของ อบจ. ส่วนใหญ่มีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอที่จะจัดการดูแลบุคลากรและระบบงานของ รพ.สต. ทั้งหมด ทั้งยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ พร้อมแนะให้เร่งสร้างกลไกการทำงานให้เข้มแข็ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>เพิ่มสิทธิประโยชน์มะเร็งอนุภาคโปรตอน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, thaipbs)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เผยว่า บอร์ด สปสช. มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์การรักษา มะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนในระบบบัตรทอง ซึ่งเป็นวิธีการฉายรังสีด้วยอนุภาคโปรตอนที่เป็นเทคนิคการฉายรังสีสมัยใหม่ มีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งและมีผลข้างเคียงลดน้อยลง โดยหลังจากนี้ สปสช. จะจัดทำประกาศเพื่อรองรับการจ่ายชดเชยตามที่กำหนดต่อไป</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า การรักษา มะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนเป็นวิธีรักษา มะเร็งที่มีประสิทธิผล มีอัตราการควบคุมโรคเฉพาะที่และการรอดชีวิตที่สูงในกลุ่มโรคมะเร็งสมองในเด็ก ช่วยลดผลข้างเคียงในทุกด้าน โดยการรักษาต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ</p>	
<p>รมว.สธ. เป็นประธานขนย้ายยาเสพติดของกลางไปเผาทำลาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ, ผจก., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, คมชัดลึก, สวท., innnews, ทวีช่อง 7,TNN,NBT, acnews, 77ข่าวเด็ด,</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>thematter, thaipbs, ejan, one31, ch7, chiangmainews, sondhitalk, fm91bkk, pptv, newtv, thebangkokinsight, hfocus, mcot, thansettakij, thaitabloid)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. พร้อมด้วย พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รมว.ยธ. และคณะ ปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลางเพื่อทำลาย ครั้งที่ 57 โดย นพ.ชลน่านกล่าวว่า สธ.ได้บูรณาการความร่วมมือกับ ยธ.ในการเผาทำลายยาเสพติดของกลางทั้งหมด set zero เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน และตั้งเป้าในการเผาทำลายยาเสพติดของกลางในทุกเดือน รวมถึงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดด้วยหลักการเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย แก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร โดยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลางในครั้งนี้ ประกอบด้วย ยาเสพติด 340 ตัน เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่เผาทำลาย ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ ซึ่งจะมีพิธีเผาทำลายอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 ธ.ค. 66</p>	
<p>โครงการรณรงค์หยุดมะเร็งปากมดลูก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., เดลินิวส์, hfocus)</p> <p>- นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. เป็นประธานในพิธี Kick off โครงการรณรงค์หยุดมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย FINDING HPV STOP CERVICAL CANCER โดย กรมวิทย์ฯ ร่วมกับ สปสช. ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย พร้อมเชิญผู้แทนเขตสุขภาพ 13 เขต เข้าร่วมมอบสัญลักษณ์การดำเนินโครงการหยุดมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย เพื่อสร้างความตระหนักให้สตรีไทย เห็นถึงความสำคัญของโรคมะเร็งปากมดลูก ด้วยการเปิดตัวแคมเปญตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจากการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองด้วยวิธี HPV DNA Test แบบแยก 14 สายพันธุ์ความเสี่ยงสูง สนับสนุนให้ผู้หญิงตรวจคัดกรองได้ด้วยตนเอง</p>	
<p>สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, tnn, hfocus, acnews, sukapabdee, prachachat, ch7, newtv, mcot)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าว ถึงสถานการณ์อุทกภัย จ.นราธิวาส ว่า สสจ.นราธิวาส รายงานเข้าวันนี้ ระดับน้ำใน 3 ลุ่มน้ำหลัก ได้แก่ ลุ่มน้ำโก-ลก ลุ่มน้ำสายบุรี และลุ่มน้ำบางรา ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เบื้องต้นมีสถานบริการได้รับผลกระทบ 3 แห่ง เป็น รพ.สต. 2 แห่ง และรพ.สุคีริน แต่ยังคงเปิดให้บริการได้ตามปกติ พร้อมกำชับรพ.ทุกแห่งเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ พร้อมจัดทีมออกให้บริการประชาชน โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มติดบ้านติดเตียง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผจก., เดลินิวส์, มติชน, เนชั่น, แนวหน้า, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิค, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ไทยนิวส์, inn, amarin, pptv, thansettakij, kapook, mono, mcot, thebangkokinsight, brighttv, thaipbs, thejournalistclub, tnn, thekey, bugaboo, thethaiger, sondhitalk, thestandard, fm91bkk, ch8, isranews, , newtv, thereporters, thaitabloid, ch3)</p> <p>- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ห่วงน้ำท่วมใต้ มอบนายเกรียง กัลป์ตินันท์ รมช.ก.มหาดไทย ช่วยเหลือดูแล ส่งกรมอุตุฯ ติดตามข้อมูลคลื่นเฮอร์ริเคนอากาศช่วงนี้เป็นพิเศษ กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเหตุการณ์ช่วยเหลือ ดูแลประชาชน และนักท่องเที่ยวในพื้นที่ กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจากคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ช่วง 22-25 ธ.ค. 66 ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ครม. นายเศรษฐา จะบินด่วนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยที่ จ.นราธิวาส</p> <p>ด้าน ปก.จ.ตรัง เดือนประชาชนและชาวเรือประมงให้เฝ้าระวังช่วงนี้มีมรสุมพัดผ่านเนื่องจากทะเลมีคลื่นสูง รวมทั้งเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก พร้อมประสานหน่วยงานทหารในพื้นที่เข้าช่วยเหลือหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ</p> <p>ปก.รายงาน 2 จว.ได้ประสบอุทกภัย ทั้งนราฯ-ยะลา เดือดร้อนหนัก เร่งสำรวจความเสียหาย พร้อมช่วยเหลือประชาชน โดยที่จ.นราธิวาส ฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 22-24 ธ.ค. เป็นเวลา 3 วัน วิกฤตทั้ง 13 อำเภอหนักสุดในรอบ 50 ปี น้ำท่วมสูงมิดหลังคา รางรถไฟที่ระแงงขาด รถไฟ 14 ขบวนหยุดเดินรถ ปิดโรงเรียน ทหารระดมกำลังออกช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัย ส่วนที่ยะลาฝนยังตกต่อเนื่อง สั่งปิดเรียน 2 วัน</p>	
<p>สถานการณ์โควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, acnews)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า อากาศหนาวเย็นเพิ่มความเสี่ยงการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ ข้อมูลกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ระหว่างวันที่ 19 พ.ย. - 16 ธ.ค.66 พบผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเป็นไข้หวัดใหญ่สูงถึง 42% แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น มากที่สุดอยู่ในกลุ่มอายุน้อยกว่า 5 ปี รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 5-17 ปี และมากกว่า 65 ปีตามลำดับ โดยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรง คือ เด็กเล็ก เด็กวัยเรียน และผู้สูงอายุ ขอให้ประชาชนรักษาสุขภาพ รักษาร่างกายให้อบอุ่น หากมีอาการทางเดินหายใจให้สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ที่มีผู้ชนจำนวนมาก รวมทั้งการใกล้ชิดเด็กและผู้สูงอายุ หมั่นล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ หากอาการไม่ดีขึ้นขอให้ไปพบแพทย์โดยเร็ว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวว่า WHO ออกเกณฑ์แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ปี 2567 โดยผู้ที่ต้องรับวัคซีนยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยง 608 รับปีละ 1 ส่วนกลุ่มภูมิคุ้มกันต่ำที่ต้องได้รับวัคซีน 2 เข็ม ทุก 6 เดือน คนทั่วไปไม่จำเป็นต้องรับวัคซีน แต่หากกังวลก็สามารถฉีดได้เพราะเป็นเรื่องของความสมัครใจ</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รก.แทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า การเฝ้าระวังติดตามสายพันธุ์โควิด 19 ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 2 ธ.ค. 2566 จากการถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อก่อโรคโควิด 19 จำนวน 253 ราย โดยรวมพบสัดส่วนของสายพันธุ์ EG.5* และ XBB.1.92* มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่สายพันธุ์ XBB.1.16* กับ XBB.2.3* มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับช่วงสองเดือนก่อนหน้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., Headtopics, ฐานเศรษฐกิจ, News1live)</p> <p>- นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์วัคซีนโควิดในระยะแรกที่มีการใช้ในประเทศไทยมีวัคซีนอยู่อย่างจำกัด ขณะที่ความต้องการสูง ทางคณะได้มีการศึกษาวิจัยอย่างละเอียดและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แต่กลับมีการกล่าวให้ร้ายเกี่ยวกับวัคซีน แต่ขณะนี้เวลาได้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนถูกต้องทุกประการ ประชากรส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 90 ที่ฉีดเข้าไปแล้วร่วมกับได้รับวัคซีนมีภูมิคุ้มกันที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ไวรัสก็วิวัฒนาการลดความรุนแรงลง ความจำเป็นที่จะต้องได้รับวัคซีนกระตุ้นก็ลดลง และมียารักษาที่ดีขึ้นและเพียงพอ การปฏิบัติตัวเพื่อลดการระบาดของโรคทางเดินหายใจเป็นการทำที่มีประโยชน์ไม่เฉพาะโรคโควิด 19 เท่านั้นยังรวมถึงโรคหายใจอื่น ๆ อีกด้วย</p>	
<p>โรคไทรอย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของโรคไทรอยว่า สำหรับกรมควบคุมโรค จะมีการประชุมเพื่อสรุปสถานการณ์โรคต่างๆ ในทุกๆ วันจันทร์ ซึ่งในวันนี้เองก็มีการพูดถึงเรื่องโรคไทรอย เนื่องจากพบเด็กอายุต่ำกว่า 1 ขวบ เสียชีวิตจากการติดเชื้อไทรอย เพิ่ม 1 ราย รวมสะสม 3 ราย เนื่องจากผู้ปกครองเข้าใจว่า ป่วยเป็นโรคหวัดทั่วไปเลยไปหาหมอในคลินิก แต่อาการมากขึ้น ก็พาไปโรงพยาบาล แต่สุดท้ายเด็กก็เสียชีวิต อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ระบาดพบมากใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะ จ.ปัตตานี ต้องยอมรับว่ามีการติดเชื้อมากขึ้นจากปีก่อนๆ โดยทางกรมควบคุมโรค ก็ได้ใช้มาตรการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนไทรอย และฉีดให้ในกรณีที่ป่วยแล้ว เพื่อป้องกันการระบาดต่อไปยังคนอื่น "สถานการณ์ระบาดไม่ได้มีเพียงประเทศไทย แต่ประเทศใกล้เคียงก็พบโรคไทรอยมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะต้องส่งไปยังองค์การอนามัยโลก เพื่อดูแนวโน้มของสถานการณ์และเฝ้าระวังโรค" นพ.ธงชัยกล่าว</p> <p>สำหรับการฉีดวัคซีนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ นั้นจริงๆ มีการยอมรับวัคซีนอยู่ ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคในการควบคุมโรคมานัก เพราะความคิดของคนเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนแล้ว แต่สิ่งสำคัญวันนี้คือ การให้ความรู้กับประชาชนให้ทราบถึงอันตราย และความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น หากมีการติดเชื้อโดยไม่ได้รับวัคซีน โดยเฉพาะเด็กเล็กที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน ก็ทำให้เสียชีวิตได้สูงกว่าผู้ใหญ่</p>	
<p>เดือนสูญบุหรืไฟฟ้าเสี่ยงป่วยโรคหอบหืดสูงถึง 1.31 เท่า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, thebangkokinsight, bangkokbiznews, bugaboo, cm108, ch7, journalist, mcot)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รก.แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจุบันมีข้อมูลและหลักฐานทางวิชาการยืนยันในทางเดียวกันแล้วว่า การสูญบุหรืไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะในละอองไอบุหรืไฟฟ้ามีสารพิษ ประกอบด้วย สารนิโคติน ปริมาณสูง สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย สารเคมี โลหะหนัก รวมถึงก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สามารถแทรกซึมเข้าสู่ปอดและกระแสเลือด เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการโรคหอบหืดได้ จากการศึกษาในวัยรุ่นของนักวิชาการชาวจีน พบว่าผู้ที่สูบบุหรืไฟฟ้ามีความเสี่ยงของการเป็นโรคหอบหืดสูงถึง 1.31 เท่า และหากสูบบุหรืเป็นประจำเสี่ยงเป็นโรคหอบหืดสูงถึง 1.36 เท่า</p>	
<p>“โรคคนแข็ง” โรคทางระบบประสาทหายาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., thaipbs, amarin, thereporters, mcot)</p> <p>- นพ.วีรวุฒิ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคคนแข็ง Stiff-person syndrome (SPS) เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาท มีผลให้กล้ามเนื้อหดเกร็ง เกิดความผิดปกติในการทรงตัว อาการปวดเรื้อรัง การเคลื่อนไหวบกพร่อง เกิดขึ้นได้ 1 ในล้านคน การรักษา ได้แก่ การปรับภูมิคุ้มกันที่มากเกินไป การรักษาเป็นการรักษาตามอาการ เช่น ลดอาการเกร็งและกระตุกของกล้ามเนื้อด้วยยาในกลุ่มเบนโซไดอะซีปีน (Benzodiazepines) หรือบาโคลเฟน (Baclofen) ตามการวินิจฉัยของแพทย์</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (antifakenewscenter, thaitabloid)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- กรมอนามัย เผย 8 วิธีเปลี่ยนผิวเหลืองเป็นผิวขาวอมชมพู เป็นข้อมูลเท็จ การที่จะเปลี่ยนให้คนที่ผิวขาวเหลืองเป็นขาวอมชมพูได้นั้น เป็นไปได้ยาก เพราะสิ่งที่ทำให้ผิวมีความแตกต่างกันคือเม็ดสีหรือเมลานิน ซึ่งจะมีสัดส่วนแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (antifakenewscenter)</p> <p>- กรมอนามัย เผยกินขามไม่ชุ่ม วันละ 2-3 แก้วเป็นเวลานาน ทำให้เป็นนิ่วในถุงน้ำดี เป็นข้อมูลบิดเบือน เพราะโรคนิ่วมีหลายสาเหตุ ขามไม่ชุ่มและน้ำหวานอาจไม่ได้เป็นเพียงสาเหตุเดียว ซึ่งอาหารและเครื่องดื่มจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นมากขึ้น โดยเฉพาะอาหารทอด อาหารมัน อาหารหวาน จำพวกที่มีไขมันสูง โดยคนอ้วนจะมีโอกาสเกิดนิ่วจากคอเลสเตอรอล (Cholesterol Stones) ได้มากขึ้น</p>	
<p>ข้อเสนอ Palliative Care</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.อรรถกร รักษาสัตย์ ม.ขอนแก่น กล่าวถึงความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับกรอบอัตรากำลังและกรอบการทำงานในบทบาทการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) ว่าแม้จะพูดคุยกันมาเป็น 10 กว่าปีแต่เหมือนเป็นงานการกุศล หลายคนยังไม่ค่อยรับรู้ว่าเป็นอย่างไรและรู้สึกไปในแง่ลบ จริงๆ เสนอให้ รพศ. ควรมีแพทย์-พยาบาลประจำอย่างน้อย 2 คน ภาครัฐก็ให้การสนับสนุน ทั้ง สสส. สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ อาจจะต้องกลับมาทำเรื่องการสื่อสารให้ประชาชนรู้จักถึงการดูแลแบบประคับประคอง ว่าไม่ใช่ต้องมาดูแลในช่วงสัปดาห์/ เดือนสุดท้าย แต่เป็นการดูแลให้คนไข้ที่อยู่ในช่วงสุดท้ายมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการจัดการที่ดี</p>	
<p>คร.เร่งขง “ยาตากันยุง” เป็นเวชภัณฑ์ บรรจุสิทธิ “บัตรทอง”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ อีจัน)</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า กรมควบคุมโรค (คร.) อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพของประเทศไทยในปี 2567 ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติในสัปดาห์หน้า และจะเสนอให้ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. พิจารณาลงนามออกประกาศต่อไปว่า สถานการณ์โรคของปีที่ผ่านมา เป็นอย่างไร และปีหน้าคาดการณ์ว่าจะเป็นอย่างไรรอต่อไป ซึ่งเบื้องต้นเท่าที่เราติดตามดูสถานการณ์โรคติดต่อของปีนี้ ก็ถือว่าเป็นไปตามการพยากรณ์โรคเอาไว้ อย่างไรก็ตามปี 2566 จะมีการระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงเริ่มรณรงค์ให้ใช้ยาตากันยุง ส่วนการจะให้ยาตากันยุงเป็นเวชภัณฑ์หมายถึงเมื่อป่วยไข้เลือดออกแล้วจะให้โรงพยาบาลจ่ายยาตากันยุงกลับไปทาป้องกันไข้หรือไม่ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเรื่องนี้ แต่เนื่องจากยาตากันยุงยังไม่สามารถเบิกได้ ยังไม่อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ก็ต้องไปขับเคลื่อนให้เข้าไปอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทองก่อนซึ่งทางกรมควบคุมโรคจะนำเสนอข้อมูลทางวิชาการไปให้ทางบัตรทองพิจารณาเข้าสู่สิทธิประโยชน์ เพื่อเบิกจ่ายได้ต่อไป</p>	
<p>ตำรวจถูกผู้ป่วยจิตเวชทำร้ายเสียชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน linetoday)</p> <p>- นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ถูกผู้ป่วยจิตเวชทำร้าย ด้วยอาวุธมีด จนเป็นเหตุให้เสียชีวิต ที่จังหวัดนครพนม ว่า ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำสอง และหวังจะใช้กลไกชุมชนยั่งยืน ที่กำลังผลักดัน เอกซเรย์พื้นที่ ในทุกหมู่บ้าน ลงลึกไปถึงระดับครัวเรือน ถึงสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงมูลฐาน โดยเฉพาะครอบครัวที่มีกลุ่มผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งจะต้องมีมาตรการเข้มงวด เรื่องของการดูแล การรักษาอาการ และมาตรการป้องกันเหตุที่ไม่คาดคิด รวมถึงกลุ่มผู้ป่วยที่เกิดจากการใช้สารเสพติด ดัชนี กระบวนการของภาครัฐ จึงจำเป็นที่จะต้องแยกผู้ป่วยออกจากผู้เสพ แล้วเข้าสู่กระบวนการรักษา บำบัด พื้นฟู โดยเร่งด่วน ไม่ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้ ซึ่งในระยะยาว ต้องทบทวนตัวบทกฎหมาย ที่จะต้องพิจารณาดำเนินการกับครอบครัว ที่มีผู้ป่วยจิตเวช อยู่ภายในบ้าน แต่ปล่อยให้ปะทุให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น</p>	
<p>ปลดหนี้-ปลุกวินัยการออม บุคลากร สธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ สกู๊ปพิเศษ</p> <p>- จากกรณี สธ.จัดตั้งคลินิกส่งเสริมสุขภาพทางการเงินในทุกหน่วยงานสังกัดหรือทุก รพ. โดยมีบุคลากรในหน่วยงานร่วมกับงาน.ธนาการออมสินช่วยประเมินเรื่องของการชำระหนี้และวางแผนทางการเงิน เพื่อไม่ให้เกิดการเป็นหนี้เพิ่มเติมให้บริการทุกรพ. ทุกวันพุธ เป็นเวลา 3 เดือน รวมทั้งส่วนกลางที่ สป.สธ. ทางทีมข่าว สธ. เห็นว่าการเข้ามาช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้สินด้วยเม็ดเงินแล้ว สิ่งสำคัญคือ การทำให้บุคลากรมีวินัยทางการเงิน รู้จักการใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า และใส่ใจการออม เพราะหากคนไม่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปลดหนี้ ในที่สุดก็จะกลับไปสู่วังวนเดิมของการเป็นหนี้สินอีก</p>	
<p>ขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า, บ้านเมือง)</p> <p>- นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัด มท. ประชุมหารือร่วมกับ นพ.เติมชัย เต็มยิ๊ง ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. ขับเคลื่อนแนวทางการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เน้นย้ำ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>บูรณาการร่วมกันดูแลคนทุกช่วงวัย ตั้งแต่ก่อนครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอนอย่างเป็นระบบ มุ่งสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนคนไทยอย่างยั่งยืน</p>	
<p>นวัตกรรมซีรีส์ รूमี่ by Cofact สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ สกู๊ปพิเศษ - จากข้อมูลสถิติทะเบียนมะเร็งประเทศไทยโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ราว 140,000 คนต่อปี หรือ 400 คน ต่อวัน ทาง สสส.และโคแพค พัฒนานวัตกรรมซีรีส์สุขภาพรู้ทันข่าวลวงมะเร็ง 4 ตอน และซีรีส์รายการ "รूमี่ by Cofact" กรองข่าวลวงสุขภาพ 10 ตอน เผยแพร่ผ่านช่องทางยูทูบ สสส. และโคแพค เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง นำไปสู่การเป็นพลเมืองเท่าทันสื่อ ที่สามารถดูแลสุขภาพตนเองให้ห่างไกลโรค</p>	
<p>7 ทิศทางสุขภาพไทย ปี 67 สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ผจก.) เว็บไซต์เดลินิวส์ - สสส.จัดงาน Thaihealth Watch 2024 จับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2567: Next Gen Living คุณภาพชีวิตในอนาคตฯ พบ 7 ประเด็นสุขภาพที่น่าจับตามอง 1) ปรับมุมมองเปลี่ยนความคิดในวันที่ไทยเป็นครอบครัวข้ามรุ่น Gen X Gen Z 2) ขนมหบเคี้ยวและเครื่องดื่มรสหวาน ทำให้มีแนวโน้มเป็นโรค NCDs 3) เยาวชนไทยอยู่บนโลกแห่งการพนันไร้พรมแดน 4) สุราท้องถิ่นนอกระบบ 5) ยาเสพติดเข้าถึงง่าย 6) ปัญหามลพิษทางอากาศ 7) ปัญหาโลกเดือด วิกฤตความมั่นคงทางอาหาร</p>	
<p>นวัตกรรมเครื่องผลิตออกซิเจนเคลื่อนที่ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, สปริงนิวส์) - ทีมวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คิดค้น "เครื่องผลิตออกซิเจนการแพทย์กำลังสูงแบบเคลื่อนที่ได้" (Mobile High-Flow Oxygen Concentrator) เป็นนวัตกรรมครั้งแรกของโลก คคว้ารางวัลเหรียญทองระดับโลกจากงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจเนีวา 2023 และรางวัลงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2567 สามารถเชื่อมต่อสายออกซิเจนบนหัวจ่ายออกซิเจนมาตรฐานเดียวกับของ รพ. ส่งการผ่านหน้าจอและแสดงผลแบบเรียลไทม์ ใช้งานง่าย ประหยัดพลังงาน ปลอดภัย เคลื่อนย้ายง่าย เพิ่มโอกาสการฟื้นตัวเร็วและการรอดชีวิตแก่ผู้ป่วยมากขึ้น ตอบโจทย์ รพ.ขนาดกลางและขนาดเล็ก</p>	